




สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

27 ตุลาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>เตรียมดูแลสุขภาพ ปชช.รับเสด็จฯ</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, innnews, linetoday)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผย สร. ได้เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อดูแลประชาชนประมาณ 1 หมื่นคนที่คาดว่าจะเดินทางมาเฝ้ารับเสด็จฯ ในงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ร่วมกับ 48 หน่วยงาน ในส่วน สร. จัดบุคลากรรวม 271 คน หากเกิดกรณีฉุกเฉินจะดูแลมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดรักษาพยาบาลเบื้องต้น 19 จุด และเตรียมรพ.รับส่งต่อ 4 แห่ง ได้แก่ รพ.ศิริราช รพ.กลาง รพ.วชิร และรพ.ตากสิน โดยจะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ 10.00 น.จนกระทั่งเสร็จสิ้นภารกิจ กรณีพบผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถโทร 1699, 1646 แนะนำประชาชนกลุ่มเปราะบางที่มีโรคประจำตัว ผู้สูงอายุ ดูแลสุขภาพให้ดีก่อนออกเดินทางพักผ่อนให้เพียงพอ พกยาประจำตัว และบัตรประชาชน เบอร์โทรติดต่อญาติกรณีฉุกเฉิน ขณะเดียวกันในวันนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้พยากรณ์ว่าจะมีฝนตกถึงร้อยละ 70 ขอให้เตรียมร่ม หรือเสื้อกันฝนมาด้วย</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, เดลินิวส์, pantip, hfocus, mcot , sondhitalk, news1live , thailandplus, thebangkokinsight, thaitabloid, pptvhd36,)</p> <p>- นพ.สฤกษ์ดีเดช เจริญไชย ผอ.กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สป.สธ. กล่าวว่า สร.ได้เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต และความปลอดภัยให้กับประชาชน โดยเตรียมจุดปฐมพยาบาลและทีมแพทย์จากหน่วยงานในสังกัด กรุงเทพมหานคร กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ฯ โรงพยาบาล 4 เหล่าทัพ และภาคเอกชน รวม 45 ทีม แบ่งออกเป็น 4 โซน 19 จุด ตลอดเส้นทางขบวนเรือ</p>	
<p>ค่าเสี่ยงภัยโควิด</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, บ้านเมือง, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, hfocus, linetoday, ch3, tnnthailand, newtv.)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เปิดเผยว่า ตนได้รับร้องเรียนผ่านทางโซเชียลมีเดียส่วนตัว ว่า ค่าเสี่ยงภัยโควิดใน จ.อำนาจเจริญ ยังได้ไม่ครบตามที่ ครม.อนุมัติงบกลางปี 2567 ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า รพ.อำนาจเจริญ ตกหล่นประมาณ 46 ล้านบาท เพราะเอกสารดำเนินการไม่เรียบร้อย จึงทำให้ไม่ได้รับค่าเสี่ยงภัยโควิดในรอบนี้ สร.ได้วางแผนทางการแก้ปัญหาไว้คือ 1.เงินเหลือจ่ายจากสป.สธ. 13,415,099 บาท และ 2.เงินเหลือจ่ายจากนอกสังกัด 31,522,666 บาท หากเพียงพอก็จะขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายไปที่สำนักงานประมาณ แต่หากยังไม่เพียงพอก็จะขอกกลางอีกครั้ง ซึ่งตนจะติดตามอย่างใกล้ชิด</p>	
<p>งบผู้ป่วยใน</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus)</p> <p>- นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นพ.สสจ.พิษณุโลก กล่าวถึงอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณผู้ป่วยในกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่า จากการศึกษา ของ สวรส. พบว่าการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในมีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 13,142 บาทต่อ AdjRW ขณะที่ สปสช.คำนวณวงเงินระดับประเทศและกำหนดจ่ายในอัตรา 8,350 บาทต่อ AdjRW ซึ่งห่างจากต้นทุนเฉลี่ยอยู่ประมาณ 36.46% ทำให้ที่ผ่านมา รพ.ต้องหาวิธีบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ ทั้งบุคลากร อุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงใช้เงินบริจาคจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนยังคงได้รับบริการทางการแพทย์ตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน รพ.ขนาดใหญ่ที่เป็นแม่ข่ายยังต้องช่วยสนับสนุนรพ.ขนาดเล็กในพื้นที่ด้วย</p> <p>ต่อมาเมื่อ สปสช.ออกประกาศปรับลดอัตราการเบิกจ่ายงบผู้ป่วยในเหลือ 7,000 บาทต่อ AdjRW จึงยิ่งส่งผลกระทบต่อ การให้บริการของรพ.ต่างๆ มากขึ้น ซึ่งรมว.สธ. ได้ช่วยแก้ไขปัญหา โดยมีนโยบายชัดเจนว่า ปี 2567 ให้ สปสช.ยังคงคำนวณวงเงินในระดับประเทศอยู่ที่ 8,350 บาทต่อ AdjRW และผลักดันให้มีการสนับสนุนงบกลางกว่า 5,900 ล้านบาท เพื่อให้คงการ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จ่ายในอัตราเดิม อย่างไรก็ตาม จากนโยบายตั้งวงเงินบริหารระดับเขตของ สปสช. ผ่านคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ (อปสช.) ทำให้พบว่า ขณะนี้ในหลายพื้นที่มีความพยายามผลักดันให้ปรับลดอัตราเบิกจ่ายงบผู้ป่วยในลงต่ำกว่า 8,350 บาทต่อ AdjRW ซึ่งนอกจากไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ รร.มว.สธ.ที่ต้องการแก้ไขปัญหาแล้ว ที่สำคัญคือจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพในการรักษาพยาบาลประชาชนด้วย จึงขอยืนยันให้คงอัตราเบิกจ่ายงบผู้ป่วยในในอัตราเดิมตามนโยบายของร.ร.มว.สธ.</p>	
<p>อุ้งนไชน์มีสแคทมีสารปนเปื้อน</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (เติลินิวส์, ผู้จัดการ, tnnthailand, trueid, thekey, linetoday, ch3)</p> <p>-น.พ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการ อัย.เผย สารตกค้างในอุ้งนไชน์มีสแคท ผลการตรวจไม่เกินเกณฑ์ความปลอดภัย พบแค่เพียงตัวอย่างเดียว ที่พบคลอรีนไฟรฟอส ซึ่งกฎหมายห้ามใช้ ส่วนสารตกค้างอื่นๆ มีทั้งกลุ่มที่กฎหมายระบุค่าความปลอดภัยของผู้บริโภคอย่างสิ้นตระหนัก และขอให้ความสำคัญกับการล้างผักผลไม้อย่างถูกวิธี เพื่อลดสารตกค้าง ทั้งนี้ อัย. ได้ยกระดับการเฝ้าระวังผักผลไม้ไม่นำเข้าเชิงรุก โดยหากพบสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างเกินเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด จะถูกกักไม่สามารถนำเข้าได้และถูกดำเนินคดี และในปีงบประมาณ 2568 นี้ อัย. ยังมีแผนร่วมกับ สสจ.ในการตรวจโรคศัตรูพืชผักและผลไม้ทั่วประเทศ และเก็บตัวอย่างผัก ผลไม้ ส่งตรวจวิเคราะห์หาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้าง จำนวน 1,530 ตัวอย่าง เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>-พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย แนะนำ 3 วิธีล้างอุ้งนไชน์มีสแคท 1) ล้างด้วยน้ำไหล โดยแช่ในน้ำนาน 15 นาที จากนั้นเปิดน้ำไหลผ่านและถูไปมานาน 2 นาที (เหมาะสำหรับการล้างจำนวนน้อย) 2) แช่ในน้ำผสมน้ำส้มสายชู 5 เปอร์เซ็นต์ ในอัตรา 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 4 ลิตร นาน 15 นาที แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด 3) แช่ในโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (เบกกิ้งโซดา) ในอัตราส่วนครึ่งช้อนโต๊ะผสมน้ำ 10 ลิตร นาน 15 นาที แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด (เหมาะสำหรับการล้างจำนวนมาก) ซึ่งทั้ง 3 วิธีนี้ จะช่วยลดสารพิษตกค้างจากยาฆ่าแมลง และเชื้อโรคในผัก ผลไม้ได้ ทั้งนี้ ควรเลือกซื้อจากแหล่งที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสุขภาพอาหารตามวิธีชีวิตปกติใหม่ และควรเลือกผลไม้ตามฤดูกาล ทานให้หลากหลาย ได้รับสารอาหารครบถ้วน</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, สำนักข่าวอิศรา, linetoday , theactive, ch3plus, hfocus)</p> <p>- น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภค ขอให้เลขาธิการ อัย.ดำเนินการทางกฎหมายกับบริษัทผู้นำเข้าผลไม้ที่มีวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่ห้ามใช้ในประเทศ คือ คลอรีนไฟรฟอส และ เอ็นดริล อัลดีไฮด์ เพราะถือเป็นผลไม้หรืออาหารที่ผิดมาตรฐานตรวจพบสารเคมีที่ห้ามใช้ ไม่ใช่เลขาธิการ อัย.ออกมายืนยัน ว่าปลอดภัยและไม่มีสารตกค้างในเนื้อผลไม้ เพราะถือว่ามีความผิดตามพรบ.อาหาร พ.ศ.2522 มาตรา 25 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้าเพื่อจำหน่าย หรือจำหน่ายซึ่งอาหารดังต่อไปนี้ (3) อาหารผิดมาตรฐาน (4) อาหารอื่นที่รัฐมนตรีกำหนด ซึ่งมีการกำหนดโทษไว้ ดังนี้ ความผิดตามมาตรา 60 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 25(3) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท มาตรา 61 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 25(4) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และขอให้อัย.เร่งต้องตรวจสอบความปลอดภัยผักและผลไม้ก่อนจำหน่ายให้ผู้บริโภค หากพบไม่ปลอดภัยต้องส่งคืนต้นทางหรือทำลายทันที และกำกับมาตรฐานผักและผลไม้ให้ปลอดภัยจากสารเคมีอันตรายที่ห้ามใช้ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร หากตรวจพบสารเคมีอันตรายที่ยกเลิกหรือห้ามใช้ไปแล้ว ต้องดำเนินการตามกฎหมาย กับบริษัทที่นำเข้าจำหน่าย และต้องเรียกคืนสินค้านั้นออกจากท้องตลาดทันที</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>-เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) โพสต์ชี้แจง คำว่า “ผลตรวจสารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน” ที่ Thai-PAN นำเสนอ หมายถึง สารพิษตกค้างที่ตรวจวัดได้มากกว่าค่าที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งอาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพ เช่น สารคลอรีนไฟรฟอส เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ตามประกาศ สธ.ที่ต้องตรวจไม่พบในอาหาร หากพบถือว่าเป็นอาหารที่มี “สารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน” ซึ่งวิธีการล้างยุ่งยากและไม่มีวิธีที่สามารถกำจัดได้ทั้งหมดเสมอไป ดังนั้นผู้บริโภคควรเลือกซื้อวัตถุดิบจากแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือมีมาตรฐาน ปลูกโดยวิธีธรรมชาติ หรือได้รับการรับรองว่าปลอดภัย นอกจากนั้น ผู้บริโภคยังมีอำนาจในการเรียกร้องความรับผิดชอบจากผู้ผลิต และผลักดันให้เกิดการปรับปรุงการปฏิบัติในการควบคุมการผลิตหรือนำเข้าอาหารด้วย ซึ่งการตรวจพบสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานเป็นสัญญาณเตือนให้ทุกคนช่วยกันสร้างระบบอาหารที่ปลอดภัยและยั่งยืนร่วมกัน</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (ch3)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ โสฬสบุ๊คกรุณี ผลการตรวจหาสารปนเปื้อนใน ‘องุ่นไซน์มัสแคท’ จำนวน 24 ตัวอย่าง ที่พบว่า 23 ตัวอย่างมีสารพิษตกค้างเกินค่าที่กฎหมายกำหนดนั้น ระบุว่า สารสารพืชมักมีค่าเนื่องจากสังคมไทยถูกทำให้หวาดกลัวจนเกินจริง ผลการสำรวจสารเคมีตกค้างในองุ่นแทบทุกตัวอย่างผ่านเกณฑ์มาตรฐานสารเคมีตกค้าง หรือมีค่าเกินเล็กน้อย แนะนำให้ล้างด้วยน้ำหลายครั้งหรือใช้เบกกิ้งโซดาเพื่อความปลอดภัย</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ ch7</p> <p>-เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข ลงสำรวจตลาดรถไฟขอนแก่น พบว่าร้านที่วางจำหน่ายองุ่นไซน์มัสกัต เดิมราคา กก.ละกว่า 400 บาท ปรับลดราคาเหลือ กก.ละ 200-260 บาท และแบบแพ็คเกจ 40-50 บาท ยอดขายตกลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากผู้บริโภคเลือกที่จะหันมาซื้อองุ่นพันธุ์ไทยมากขึ้นแล้ว</p> <p>-ขณะที่ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย แนะนำว่า หากไม่มั่นใจให้ล้างผ่านน้ำ 1 ครั้ง และนำองุ่นแช่ลงในน้ำที่ 2 โรยเกลือ ต่างทับทิม เบกกิ้งโซดา หรือผงฟู หรือน้ำส้มสายชู ใส่ 1-2 ช้อนโต๊ะ แช่ไว้ครึ่งชั่วโมง จากนั้นนำไปล้างด้วยน้ำสะอาดจนแห้ง ย้ำว่าวิธีนี้ช่วยได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น</p>	
<p>สสส.พอใจวิ่งกินเที่ยวได้ตามเป้า</p> <p>สื่อแนะนำ : นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, มติชน, ข่าวสด, กรมประชาสัมพันธ์, linetoday,)</p> <p>- สสส. ร่วมกับ ภาศึเครือข่าย จัดเทศกาลงานวิ่ง The ICONiC Run Fest Thailand Series Nakhon Si Thammarat 2024 กิจกรรม เดิน วิ่ง กิน เที่ยว เพื่อสุขภาพ ภายใต้แนวคิด รวมพลังสร้างสุขภาพดี เศรษฐกิจดี สร้างเมืองสู่ความยั่งยืน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เป็นสนามที่ 5 หลังประสบความสำเร็จจาก 4 สนาม ที่ จ.เชียงราย สุโขทัย นครราชสีมา และมุกดาหาร ถือเป็นต้นแบบกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 Actives Active People ส่งเสริมให้คนกระฉับกระเฉง Active Environment ส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อกิจกรรมทางกาย และ Active Society สร้างค่านิยมสังคมกระฉับกระเฉง ผ่านนวัตกรรม องค์ความรู้ งานวิชาการ สร้างต้นแบบ Soft Power เพิ่มรายได้เชิงเศรษฐกิจสู่ชุมชน ทั้งเทศกาลอาหาร Heathy Market รมรงค์สร้างความตระหนักการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ ควบคู่กับการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ถือเป็นก้าวสำคัญสู่เป้าหมายการจัดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดในการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากการสร้างงานเทศกาลแบบยั่งยืน ต่อไป</p>	
<p>สสส.-วัลย์ลักษณ์พัฒนาหลักสูตรสุขภาพ</p> <p>สื่อแนะนำ : นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ (ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, linetoday)</p> <p>- โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วัลย์ลักษณ์ ร่วมกับ สสส. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราช พัฒนาการขับเคลื่อนงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อ (NCDs) เตรียมพัฒนาหลักสูตรสร้างเสริมสุขภาพ บรรจุในการเรียนการสอน ม.วัลย์ลักษณ์ ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช</p>	
<p>ชวนเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาต</p> <p>สื่อแนะนำ : นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์, innnews, linetoday, thejournalistclub, newtv, voivetv, ch5, mcot, thebetter, thestandard, onbnews,)</p> <p>-น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ชวนคนไทยทั่วประเทศร่วมออกกำลังกายในโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งจัดโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช ศิริราชมูลนิธิ และภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนกว่า 40 หน่วยงาน เพื่อสร้างความตระหนักรู้โรคหลอดเลือดสมอง ภายใต้หัวข้อคนไทยสมองดี หรือ Healthy Thais, Healthy Brains และรณรงค์เชิญชวนคนไทยให้หันมาออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพแข็งแรง ป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง นอกจากนี้ รัฐบาลได้ส่งเสริมการกีฬาและการท่องเที่ยวผ่านนโยบาย Thailand Grand</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>Tourism & Sport Year ในปี 2568 ซึ่งจะส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าเที่ยวมากยิ่งขึ้น เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น</p>	
<p>ถึงผลสมสารเคมีทำสังกะสีระเบิด</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ศูนย์ข่าวแอสซิฟิก)</p> <p>-นพ.มนู ศุภกุลกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 เผยเหตุถึงผลสมสารเคมีระเบิด ณ บริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี มีผู้เสียชีวิต 2 ราย แรงงานชาวเมียนมาบาดเจ็บ 12 ราย อากาศปานกลางสีเหลือง 2 ราย อากาศเล็กน้อยสีเขียว 10 ราย เบื้องต้นได้ส่งทีมแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ลงปฏิบัติงานในพื้นที่บริเวณหน้าโรงงาน คัดแยกคนงานนำส่งรักษาที่รพ.และให้การดูแลเบื้องต้น พร้อมจัดทีมอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขอำเภอ ร่วมกันเฝ้าระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบ และประสาน รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เตรียมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์พร้อมดูแลช่วยเหลือ ซึ่งขณะนี้ อบต.บ่อทอง ได้แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังสุขภาพ ไม่เข้าใกล้สถานที่เกิดเหตุ พร้อมสั่งการให้โรงงานหยุดประกอบการทั้งหมดแล้ว</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ thaitonews</p> <p>-นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมลงพื้นที่เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุถึงบรรจุเคมีระเบิดดังกล่าว พร้อมแนะนำวิธีปฏิบัติตนสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>-นายชนาธิป โคกมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่เกิดเหตุ และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ตั้งรับ อบต.บ่อทอง แจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังสุขภาพ โดยหลีกเลี่ยงไม่เข้าใกล้สถานที่เกิดเหตุ และให้โรงงานหยุดประกอบการทั้งหมดไว้ก่อนในเบื้องต้น อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ปิดประกาศให้โรงงานหยุดประกอบการในส่วนที่เกิดอุบัติเหตุ เพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขพร้อมทั้งตรวจสอบระบบความปลอดภัย</p>	
<p>สารเคมีรั่วไหล</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ บ้านเมือง</p> <p>-นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ประธานคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา นำคณะลงพื้นที่ ต.ท่าตุม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเหตุระเบิดภายในโรงงานผลิตสารเคมีภัณฑ์เครื่องสำอางที่ส่งผลให้เกิดสารเคมีรั่วไหลกระทบชุมชนโดยรอบ และมีข้อเสนอให้จังหวัดปราจีนบุรีตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและวางแนวทางเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดย ในช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่บริษัท เอชเอสเอ็มที นิว แมททีเรียล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และรับฟังเสียงสะท้อนปัญหาจากตัวแทนชุมชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ หมู่ 4 บ้านหัวไร่ ต.ท่าตุม ที่เข้ายื่นร้องเรียนขอคัดค้านการเปิดโรงงานและขอให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบโรงงานด้วย ขณะนี้หนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบระบุว่าไม่ได้รับการเยียวยาจากโรงงาน โดยมีอาการแสบตา ตาแดงบวม หายใจไม่ออกและอาเจียน ต้องรักษาตัวถึง 4 วันซึ่งกระทบต่อการดำรงชีพประจำวัน</p>	
<p>พลระเบิดงานบุญกฐิน</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, คมชัดลึก innnews news1live)</p> <p>- นายสนั่น พงษ์อักษร ผวจ.กาฬสินธุ์ สั่งตรวจสอบเหตุพลระเบิดใกล้งานบุญฉลองกฐิน เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา บริเวณถนนรอบหนองน้ำสาธารณะบ้านแก่น้อย ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บ 7 ราย นำตัวส่งรพ.กมลาไสย แบ่งเป็นเจ็บสาหัส 4 ราย และบาดเจ็บเล็กน้อย 3 ราย ต่อมา มีผู้เสียชีวิตที่ รพ.เพิ่มอีก 2 ราย พร้อมให้ทุกพื้นที่งดการจุดพลุพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ในช่วงงานบุญกฐินไปถึงวันที่ 15 พ.ย.นี้</p>	
<p>ทันตแพทย์ยุทูป</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (เนชั่น, linetoday)</p> <p>-ตำรวจสืบภาค 2 และ สสจ.ชลบุรี จับกุมตัว น.ส.ป๋วย (นามสมมุติ) อายุ 23 ปี สาวหมอบจัดฟันเถื่อนที่กำลังตั้งครุภัก ในห้องพักแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการจัดฟันให้กับลูกค้า โดยเรียนรู้มาจากยูทูป โพสต์เฟซบุ๊กจัดโปรโมชันดึงดูดลูกค้า อ้างหาเงินคลอคลุก พร้อมทั้งยึดของกลาง 38 รายการ มูลค่ากว่าหมื่นบาท</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เจอinggกือในลาบ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (brighttv, sanook)</p> <p>-ผู้ใช้เฟซบุ๊กกรายหนึ่งโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเพจ พวกเราคือผู้บริโภค ว่า สั่งอาหารจากร้านดังร้านหนึ่งใน จ.นครราชสีมา ผ่านแอปพลิเคชัน พบกึ่งกือ 2 ตัวในลาบ ทางร้านทราบเรื่องและโทรมาหา แต่ไม่ได้ได้รับค่าช้อโทษ</p>	
<p>อุตุฯ ประกาศฉบับ 9 'พายุจ่ามี' หลายพื้นที่ฝนตกหนัก</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ ch3</p> <p>-กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศฉบับที่ 9 พายุ "จ่ามี" เคลื่อนเข้าใกล้ตอนใต้เกาะไหหลำ ประเทศจีน และชายฝั่งเวียดนาม ตอนกลาง ในช่วง 26 - 28 ต.ค.นี้ แม้พายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าไทย แต่มีลมพัดสอบปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ฝนเพิ่มขึ้น ลมกระโชกแรง มีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ อีสาน ภาคกลาง และภาคตะวันออก</p>	
<p>โรคฝีดาษวานร</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>- สถาบันโรเบิร์ต ค็อค (RKI) หน่วยงานสาธารณสุขชั้นนำของเยอรมนี ประกาศการตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสเอ็มพอกซ์ (mpox) หรือฝีดาษลิง สายพันธุ์เซลล์ 1บี (Clade Ib) รายแรกของประเทศ โดยยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-สาธารณสุขรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือคองโก เริ่มมาตรการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษวานร (mpox) ระยะที่ 2 โดยรัฐมนตรีสาธารณสุขคองโก ระบุว่าต้องการวัคซีนประมาณ 3 ล้านโดสสำหรับประชากร 2 ล้าน 5 แสนคน</p>	
<p>แบนบุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- รัฐบาลอังกฤษ ประกาศแบนบุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.68 เพื่อปกป้องสุขภาพของเยาวชน เนื่องจากผลสำรวจเมื่อปีที่แล้วพบว่า 1 ใน 4 ของเด็กอายุระหว่าง 11-15 ปี มีประวัติการใช้บุหรี่ไฟฟ้า</p>	